



วันที่ 8 - 14 กันยายน 2553

## ไนจีเรียทาบซื้อข้าวขาวไทยล้านตัน

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบสต็อกและระบายสินค้าเกษตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาด้านการเกษตร นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้รับแจ้งจากนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไนจีเรียได้แจ้งความจำนงจะขอซื้อข้าวขาว 5%จากประเทศไทยจำนวน 1 ล้านตัน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปเจรจาในรายละเอียดที่ประเทศไนจีเรียปลายเดือนกันยายน ศกนี้

"ตามปกติแล้วไนจีเรียเป็นประเทศบริโภคข้าวหนึ่ง ผมจึงได้ตรวจสอบจากโบรกเกอร์ค้าข้าวว่าทำไมไนจีเรียจึงสั่งซื้อข้าวขาวจากประเทศไทย ได้รับคำตอบว่าเวลานี้ไนจีเรียร่ำรวยจากการขายน้ำมันได้ราคาสูง นอกเหนือจากการขายน้ำมันแล้วจึงหันมาทำเป็นเทรดเดอร์ข้าวโลกด้วย โดยข้าวขาว5% ที่สั่งซื้อจากประเทศไทย ไนจีเรียจะนำไปขายต่อประเทศรอบบ้านเช่น เบนิน เป็นต้น ขณะที่ภายในประเทศยังคงบริโภคข้าวหนึ่งเป็นหลักอยู่"

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่านอกเหนือจากไนจีเรีย เซเนกัลยังต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยอีกโดยแจ้งความจำนงนำเข้าข้าวจากประเทศไทย 100,000 ตัน ส่วนประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าจะต้องนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มเติมได้แก่ ปากีสถาน แม้ว่าเวลานี้ไทยต้องส่งข้าวเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนปากีสถาน แต่หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้นำเงินเข้าไปช่วยเหลือแล้ว ซึ่งสามารถจะซื้อข้าวได้มากถึง 800,000 ตัน จึงเป็นอีกประเทศที่ไทยจะสามารถขายข้าวได้ นอกจากนี้ยังมีจีนเพราะหลายพื้นที่ของจีนประสบปัญหาหน้าท่วมแม้จะไม่ใช่พื้นที่เพาะปลูกแต่เป็นพื้นที่เก็บข้าวทำให้ข้าวที่เก็บสต็อกไว้ในโกดังได้รับความเสียหายหมด คาดว่าจีนต้องนำเข้าข้าวประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มั่นใจว่าจนถึงสิ้นปีนี้ต้องมาซื้อข้าวจากประเทศไทย

"ข้อมูลประเทศใดต้องการซื้อข้าวหากติดตามอย่างใกล้ชิดจะเห็นโอกาสทางการตลาด แต่ต้องเร็ว เพราะเข้าไปก้าวเดียวประเทศอื่นคว้าไปก่อนได้ แต่ปีนี้นั้นใจว่าครึ่งหลังจะเป็นโอกาสของประเทศไทย เพราะเวียดนามคู่แข่งรายสำคัญไม่มีข้าวขายแล้ว ปีหนึ่งๆ ทั้งโลกบริโภคข้าวสารประมาณ 30 ล้านตัน หากเวียดนามจะขายก่อนก็ปล่อยให้ขาย เพราะสุดท้ายเราก็ขายได้ ไม่ต้องไปขายแข่งกันโดนตัดราคาเปล่า"

นายนิพนธ์ กล่าวถึงการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลว่า รองนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าระบาย 3 ล้านตัน (ขณะนี้ระบายไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน) ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าระบายออกได้ 4 ล้านตัน ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเก็บสต็อกข้าวไว้ถึง 2 ล้านตัน แค่ 1 ล้านตันก็ถือว่ามากแล้ว สาเหตุที่คิดว่าประเทศไทยไม่ควรเก็บสต็อกข้าวไว้มากนั้น เพราะผลผลิตข้าวในประเทศมีเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ทุกครัวเรือนมีสต็อกข้าวเพื่อเก็บไว้บริโภคกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลจะเก็บสต็อกไว้จำนวนมากนอกจากข้าวจะเสื่อมสภาพแล้ว ยังต้องเสียค่าเช่าโกดังอีก ปริมาณข้าวในสต็อกที่มีอยู่จึงสามารถระบายออกได้ 4 ล้านตัน เบื้องต้นได้เรียนนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ขณะที่แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลได้ระบายข้าวออกไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน โดยขายให้กับผู้ส่งออกได้แก่บริษัทข้าวไชยพร จำกัด บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท พงษ์ลาม จำกัด โดยวิธีเรียกผู้ส่งออกเข้ามาเสนอราคาซื้อ ขณะนี้ร่ำลือกันในวงการค้าข้าวว่ามี

ผู้ส่งออกหน้าใหม่ที่ไม่ใช่ 4 ราย และไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เสนอซื้อข้าวจากสต็อกรัฐบาลในจำนวนที่ค่อนข้างมากด้วย

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับสต็อกข้าวของรัฐบาล ณ เวลานี้ว่าคงเหลือเท่าไร ขายออกไปแล้วเท่าไร ให้ผู้ซื้อรายใดบ้าง เพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสและผู้ส่งออกจะได้วางแผนธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้องด้วย แม้ว่าสถานการณ์ส่งออกข้าวครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มที่ดีในแง่ของความต้องการ แต่ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง ทำให้รายรับของผู้ส่งออกหายไป ส่วนเป้าหมายส่งออกปีนี้เบื้องต้นยังคงยืนอยู่ที่ตัวเลข 8.5 ล้านตัน

**ที่มา ฐานเศรษฐกิจ**

## **บาทแข็งทุบส่งออกข้าว จุดมูลค่าลด 10%-พ่ายญวนและ**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลควร จะออกมาตรการบางอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกได้แล้ว โดยเฉพาะการควบคุมเงินทุนไหลเข้า-ออกด้วยการ กำหนดระยะเวลาการเข้ามาของเงินทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ควรส่งสัญญาณชัดเจนว่าอีก 6 เดือนข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ปรับขึ้น เพื่อลดความร้อนแรงของค่าเงินบาท เพราะทุกคนกังวลกันว่าอัตรา ดอกเบี้ยอาจจะค่อยๆขึ้นจะทำให้เงินไหลเข้ามาต่อเนื่อง เพื่อสกัดไม่ให้ค่าเงินแข็งค่าเร็วเกินไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าส่งออกข้าวของไทยลดลง 6% ในรูปแบบของเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในรูปของเงินบาทคาดว่าจะลดลงมาประมาณกว่า 10% ถ้าไม่มีเหตุการณ์ ใดๆที่ทำให้ผลผลิตขาดแคลน จนเป็นเหตุให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ก็คาดว่าจะการส่งออกข้าวของไทยในปี 2554 อาจจะเป็นปัญหาพอสมควร เพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยกับเวียดนามก็ยังห่างกันอยู่ แต่ตอนนี้เวียดนามขึ้นตระหนักเรื่อง ราคาข้าวพอสมควร

"ช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาข้าวเวียดนามสูงขึ้นมาต้นละ 100 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลาไม่ถึงเดือน ตอนนั้น ราคาเริ่มลงแล้ว ขณะที่ข้าวไทยราคายังสูงโด่งกว่าเวียดนามตลอดเวลา มีข้าวบางชนิดเท่านั้นที่ไทยยังขายได้ เพราะไม่มีคู่แข่ง คือ ข้าวหอมมะลิ แต่ว่าจำนวนก็ลดลงเพราะราคาเป็นประเด็น หรือข้าวหนึ่งที่ตอนนี้ไทยเป็นผู้ นำตลาดเพราะอย่างน้อยตอนนี้อินเดียไม่ส่งออก แต่ถ้าอินเดียกลับมาส่งออก และไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตเลย ก็ไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ ระบุว่า ช่วงวันที่ 1 มกราคม-3 กันยายน ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 5.36 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกไป 5.9 ล้านตัน โดยเดือนกันยายนนี้อาจเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ไทยส่งออก ข้าวแพ้เวียดนาม หลังจากเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาก็ส่งออกข้าวแพ้เวียดนาม โดยไทยส่งออกได้ 5.8 แสนตัน แต่ เวียดนามส่งออกได้ 7.2 แสนตัน และการที่รัฐบาลระบายข้าวออกมาก็จะทำให้ปริมาณข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นมาก และไม่น่าจะทำให้ขายได้ง่ายเท่าไร

สำหรับเดือนกันยายนนี้ คาดว่าไทยน่าจะส่งออกข้าวได้รวมเป็น 6 ล้านตัน และตลอดทั้งปีนี้น่าจะยัง ส่งออกได้ 8.5 ล้านตันตามเป้าหมาย แม้ตลาดแอฟริกาจะเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากราคาข้าวค่อนข้างแพง และหัน ไปบริโภคธัญญาหารชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด หรือลูกเดือย แทนก็ตาม

**ที่มา แนวหน้า**

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-10 ก.ย. 2553 มีจำนวน 185,271 ตัน มูลค่า 68.525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 62,085 ตัน มูลค่า 25.159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 10 ก.ย. 2553 มีจำนวน 4,965,152 ตัน มูลค่า 2.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,637,310 ตัน มูลค่า 1.895 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (VFA deputy chairman) คาดว่าในเดือน ก.ย. นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000-800,000 ตัน

ด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ความต้องการข้าวทั่วโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และจีน ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัสเซียได้ระงับการส่งออกข้าวสาลีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้บรรดาประเทศที่นำเข้าข้าวสาลีต้องหันมานำเข้าข้าวแทน กระทรวง ระบุว่า ความต้องการข้าวที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลกถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเวียดนามที่จะเพิ่มการส่งออกข้าว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

นายอนิล มิตตล (Anil Mittal) ประธาน เคอาร์บีแอล (KRBL Ltd.) ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของอินเดีย กล่าวว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดีย ซึ่งมีราคาแพงกว่าข้าวทั่วไปอย่างน้อยสองเท่า อาจมีปริมาณเพิ่มขึ้น 22% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจากปากีสถานประสบภาวะน้ำท่วมหนัก โดยคาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ตัน จากที่คาดว่าจะส่งออกประมาณ 2.3 ล้านตัน

ทางด้านนาย Vijay Sethia นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (All India Rice Exporters Association) คาดว่าในปีงบประมาณ 2010-11 (เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.) จะมีการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% จากจำนวน 3.2 ล้านตันที่คาดว่าจะส่งออกในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนนี้

บริษัท State Trading Corp. และ PEC ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนบริษัทค้าข้าวพืชในประเทศเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวหนึ่ง และข้าวสาลีจำนวนรวม 500,000 ตัน เพื่อจัดส่งให้ประเทศบังคลาเทศ โดยที่บริษัท State Trading Corp. จะจัดหาข้าวหนึ่งจำนวน 200,000 ตัน และ ข้าวสาลีจำนวน 100,000 ตัน ส่วนบริษัท PEC จะจัดหาข้าวหนึ่ง และ ข้าวสาลีอย่างละ 100,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 22 ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmoti Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 21 ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายลิโต บานาโย (Lito Banayo) ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า แม้ความสมดุลระหว่างความต้องการข้าวและปริมาณข้าวทั่ว

โลกในปัจจุบัน ยังไม่น่าวิตกเท่ากับเมื่อปี 2551 แต่ประเด็นน่าวิตกอยู่ที่ราคา หลังจากดัชนีราคาอาหารโลก ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อเดือน ส.ค.ทะยานแตะระดับสูงสุดนับจากเดือน ก.ย. 2551 อยู่ที่ 215

ทั้งนี้ ดัชนีราคาอาหารที่พุ่งขึ้น เป็นผลจากราคาข้าวเจ้าและข้าวสาลีดิบตัวสูงขึ้น หลังจากรัสเซียสั่งระงับการส่งออกข้าวสาลีชั่วคราว และภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งร้ายแรงในปากีสถานทำลายผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามของโลก

FAO ได้ปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวโลกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. อยู่ที่ 467 ล้านตัน จาก 474 ล้านตัน ที่ทำนายในเดือน เม.ย. และ 472 ล้านตันที่ทำนายในเดือน มิ.ย. เนื่องจากคาดว่าระดับน้ำที่ลดต่ำลงในแม่น้ำโขง จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวในไทยและเวียดนาม

สำนักข่าวบลูมเบิร์กสำรวจความเห็นผู้ส่งออกและเทรดเดอร์ 10 ราย พบว่า โดยเฉลี่ยคาดว่าราคาข้าวส่งออกของไทย ซึ่งเป็นราคามาตรฐานเอเชีย อาจขึ้นไปแตะระดับ 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับ 495 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะที่ FAO ชี้ว่า ความเสียหายของผลผลิตธัญพืชในปากีสถาน อาจส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวทั่วโลก พร้อมกับปรับลดการทำนายการส่งออกข้าวทั่วโลกในปีหน้าเหลือ 29 ล้านตัน จาก 30 ล้านตันที่ประมาณไว้สำหรับปีนี้

ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) กล่าวว่า กำหนดเวลาซื้อข้าวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฟิลิปปินส์ แต่ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ระบุตัวเลขชัดเจนว่าจะต้องซื้อข้าวเท่าไรสำหรับปีหน้า

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติการเกษตรฟิลิปปินส์ชี้ว่า ภาวะแห้งแล้งอาจทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง 15.2% เหลือ 9.24 ล้านตัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ (rice inventory) ณ วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมามีจำนวน 3.18 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 28% (2.48 ล้านตัน) ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 93 วัน โดยแบ่งเป็นข้าวที่อยู่ในคลังรัฐบาล (The National Food Authority; NFA) ประมาณ 64% (2.03 ล้านตัน) อยู่ในคลังเอกชน (commercial warehouses) ประมาณ 15% และอยู่ในครัวเรือน (households) ประมาณ 21%

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และกรุงเทพธุรกิจ

## เกาหลีใต้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนจัดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการส่งข้าวที่ล้นสต็อกไปยังเกาหลีเหนือ โดยที่ชาวเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประธานาธิบดี ลี เมียง-บัค จัดส่งข้าวจำนวน 400,000 ตัน ที่ทำเป็นประจำทุกปีให้กับเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังจากที่ระงับไปตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เกาหลีไม่ราบรื่น ในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง

ทั้งนี้สมาคมเกษตรกรเกาหลีซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเกาหลีเหนือกล่าวว่า การชุมนุมในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นในเมืองและเขตต่าง ๆ 12 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ด้านนายคัง ซุก-ชาน โฆษกสมาคมเกษตรกรเกาหลี กล่าวว่า การจัดส่งข้าวให้แก่เกาหลีเหนืออีกครั้งนั้นเป็นเส้นทางลัดที่ จะช่วยให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เกาหลีด้วย

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

## อิหร่าน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 นายอับบาส ฮาจีจาน (Mr. Abas Hajijan) ผู้อำนวยการสำนักงานการสนับสนุนการลงทุนกระทรวงเกษตร ให้สัมภาษณ์กับ Fars news Agency เรื่องการนำเข้าข้าวในอิหร่านว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าข้าวสาร โดยหลังจากประกาศใช้กฎหมายผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural Productivity Act) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตร โดยกรมเศรษฐกิจและการวางแผนจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรมีนโยบายไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าข้าวไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2553 กล่าวคือเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว ซึ่งหากบุคคลใดนำเข้าข้าวในช่วงดังกล่าว จะถือว่าเป็นการลักลอบการนำเข้า

เขากล่าวอีกว่าตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป หากผู้ใดต้องการนำเข้าสินค้าเกษตร ต้องติดต่อกระทรวงเกษตร ซึ่งเมื่อออกใบอนุญาตนำเข้าแล้ว ก็จะส่งให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าต่อไป นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าเกษตรต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขมาตรฐานขององค์กรป้องกันพืชอีกด้วย

นายฮาจีจานกล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้มีการประกาศรายการสินค้า 49 รายการที่สำคัญให้กับกระทรวงพาณิชย์ทราบแล้ว และรายการที่เหลือจะประกาศให้ทราบอีกก่อนปลายเดือนกันยายน

เขากล่าวว่า หลังการออกกฎหมายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว การนำเข้าสินค้าเกษตรต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเกษตร โดยที่สถิติการนำเข้าจะเก็บโดยกรมศุลกากรอิหร่าน และย้ำว่านโยบายการนำเข้าของกระทรวงเกษตรคือการไม่นำเข้าสินค้าเกษตรใดๆ

*ที่มา สดร. ณกรุงเตหะราน กรมส่งเสริมการส่งออก*

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกันยายน 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ 450 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี หลังจากที่มีความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price) ของข้าว 5% ขึ้นมาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน และนับเป็นครั้งแรกที่ราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าข้าวสหรัฐฯ ซึ่งข้าวเมล็ดยาว U.S. #2/4 (long grain milled rice) ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 454.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 441.15 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 99 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 454.36 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 437.92 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 94.32 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 94.57 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เพราะคาดว่า

ปริมาณสต็อกข้าวของจีน อินโดนีเซีย และไทยจะเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.49 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.65 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.66 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30.1 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.85 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาหน้าท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนเวียดนามนั้นคาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตันข้าวสาร สำหรับประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 9 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชา คาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.7 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา [USDA](#)

## รัสเซีย

นาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้ขยายเวลาห้ามส่งออกข้าวสาลีจนกว่าจะสิ้นปี 2554 ทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้น จนเกรงว่าอาจทำให้อาหารอาหารมีราคาสูงขึ้นตาม ทั้งนี้ นาย Putin ยังกล่าวอีกว่า รัสเซียอาจจะยกเลิกการห้ามดังกล่าวหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวสาลี และทราบปริมาณข้าวสาลีที่แน่นอนแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2553 ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 50%

นาย Phil Bicknell นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสหภาพชาวนาแห่งอังกฤษ และเวลส์ กล่าวว่า แม้ว่าราคาของข้าวสาลีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อน แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่อัจฉริยะตัวหนึ่งที่กระทบต่อการผลิตและจำหน่ายอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนของราคาผลิตภัณฑ์เช่น ขนมปัง มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับราคาข้าวสาลีหน้าฟาร์ม ปัญหาหลักที่ต้องกังวลคือราคาข้าวสาลีที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้ รัสเซียได้ประกาศการห้ามส่งออกข้าวสาลีตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2553 หลังจากที่ภัยแล้งได้ทำลายพื้นที่เก็บเกี่ยวไป 1 ใน 4 ของพื้นที่

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)